

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 CỦA SCIC**

(Căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 06/3/2020 phê duyệt
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của SCIC)

I. Mục tiêu và nhiệm vụ

1.1. Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chuyển giao từ các Bộ, địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

1.3. Thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	6.916
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	4.839
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	3.470
4	Kế hoạch giải ngân đầu tư	tỷ đồng	3.000

(Căn cứ theo mẫu tại Phụ lục 4, Nghị định 81/2015/NĐ-CP)

III. Các giải pháp thực hiện

3.1. Giải pháp về cơ chế:

- Báo cáo, đề xuất cơ quan đại diện chủ sở hữu hoàn tất thủ tục ghi nhận vốn điều lệ đã góp của SCIC. Báo cáo với Bộ Tài chính về việc trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của SCIC.

- Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn Nghị định 147/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định 148/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 57/2014/NĐ-CP. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế cho phù hợp với quy định mới của SCIC và pháp luật.

21-
NG T
TỬ V
ĐOA
HÀ N
NG T
TNHH
ÁY -

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển SCIC đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm của SCIC, báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Tiếp tục báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về thẩm quyền quyết định đầu tư và lĩnh vực đầu tư.

3.2. Giải pháp về tài chính:

- Về bán vốn: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp phù hợp với đặc thù hoạt động của SCIC, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (các doanh nghiệp khó bán, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa, sửa đổi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, xây dựng Quy chế chào bán cạnh tranh...).

Xây dựng lộ trình, xác định thời điểm thoái vốn đối với từng doanh nghiệp trên nguyên tắc linh hoạt, phù hợp tín hiệu thị trường. Đẩy mạnh bán vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và tối đa hóa lợi ích của Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu, sắp xếp và cổ phần hóa các công ty TNHH 1,2, TV theo Quyết định 1001/QĐ-TTg và Quyết định 26/2019/QĐ-TTg. Thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với những doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã đủ điều kiện theo quy định.

- Về cổ tức: Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các công ty cổ phần có ý kiến yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng thời hạn quy định của pháp luật; đôn đốc các doanh nghiệp chi trả cổ tức, lợi nhuận được chia kịp thời, đúng thời hạn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, đặc biệt lưu ý chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông tại các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp phức tạp.

- Về tiếp nhận: Tập trung triển khai đôn đốc các Bộ ngành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao về SCIC theo quy định tại Nghị định 147/2017/NĐ-CP, Thông tư 83/TT-BTC, Chỉ thị số 01/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1232/QĐ-TTg, Thông báo số 375/TB-VPCP và Quyết định sửa đổi Quyết định 1232/QĐ-TTg (sau khi được ban hành)). Đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232 (trong đó có danh mục chuyển giao về SCIC), hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại SCIC. Trong đó, kiến nghị cho phép SCIC được quyền chủ động xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước của các doanh nghiệp SCIC đã tiếp

nhận đề phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch 05 năm của SCIC cũng như các điều kiện thực tiễn, diễn biến thị trường nhằm mang lại hiệu quả cao cho Nhà nước.

- Về đầu tư:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư với định hướng đầu tư rõ nét hơn, chuyên hướng mạnh từ đầu tư hiện hữu là chủ yếu sang đầu tư vào những dự án có quy mô lớn trong các ngành, lĩnh vực có triển vọng và thuộc diện Nhà nước nắm giữ lâu dài để đẩy mạnh chức năng đầu tư kinh doanh vốn. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư tài chính năm 2020 (gần 1.500 tỷ đồng): trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng; tăng vốn tại các Ngân hàng TMCP NN, đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn SCIC... Triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban. Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế về đầu tư kinh doanh vốn.

3.3. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Đối với các doanh nghiệp đã nhận bàn giao, thực hiện phân loại theo quy định, xử lý tồn tại tài chính, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới quản trị phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty con, công ty liên kết, cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh các sai phạm (nếu có); đôn đốc, đối chiếu thu hồi các khoản công nợ, nhất là công nợ tại các doanh nghiệp đã bán hết vốn; xử lý công nợ khó đòi theo quy định của pháp luật. Kịp thời trình Hội đồng thành viên báo cáo Ủy ban các vấn đề phát sinh để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

3.4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Trên cơ sở đặc thù hoạt động, nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu xác định chi phí tiền lương, cách thức xác định năng suất lao động gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp SCIC đảm bảo được mục tiêu ổn định tiền lương đối với NLĐ theo quy định tại NĐ 147/2017/NĐ-CP.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện vốn đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính./.

